



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบนวัตกรรมห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อโควิด-19 แบบเคลื่อนที่ พัฒนาโดยเอสซีจี ให้กับพร.ยะลา จ.ยะลา เป็นลำดับแรก ก่อนที่จะนำไปมอบให้ 3 รพ.ที่เหลือต่อไป สมองพระราชกระแสรีบสั่งในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีลักษณะแบบห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย สำหรับใช้ตรวจวินิจฉัยโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น) ทีวีทุกช่อง

-สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาเครื่องช่วยหายใจ 10 เครื่อง พระราชทานแก่รพ.ในสังกัด สธ. 5 เครื่อง โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมคณะผู้บริหาร สธ. เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ รพ.จุฬาภรณ์ พร้อมกันนี้ ทรงโปรดฯ ให้สำรองไว้ที่รพ.จุฬาภรณ์ 5 เครื่อง เพื่อให้รพ.ต่างๆ ในกทม.และปริมณฑล สามารถยืมไปใช้ พร้อมพระราชทานแอลกอฮอล์เจล 10,000 ขวด แก่รพ.ต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ผู้ว่าฯ ยะลา เป็นประธานพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมอบให้รพ.ในพื้นที่จ.ยะลา เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, คมชัดลึก, บ้านเมือง, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, inn, mcot, bangkokbiznews, thaiquote, springnews, nationweekend) ทีวีช่อง ThaiPBS

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ.ประชุมคกก.ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ประกาศเป้าหมายความปลอดภัยของบุคลากรสาธารณสุขทุกคนในสถานการณ์ COVID-19 ทุกสถานพยาบาลต้องมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรปลอดภัย มีแนวทางมั่นใจ อุปกรณ์ต้องพร้อมใช้ สงสัยตรวจได้ เจ็บใช้รักษาทันที มีหลักประกันคุ้มครอง ขณะนี้หน้ากากอนามัยและหน้ากาก N95 มีเพียงพอ แต่ชุด PPE ยังไม่เพียงพอ ได้ย้ำให้อภ.เจรจาสั่งซื้อกับตัวแทนผู้ผลิตโดยตรงเพื่อตามจำนวนสินค้าได้ ส่วนการสั่งซื้อออนไลน์พบว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, tnntailand, khaohoon, js100, bangkokbiznews, innnews) ntiontv, newtv, ทีวีทุกช่อง

-นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ในไทยดีขึ้นเล็กน้อย พบผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 1,689 ราย ยังรักษาในรพ. 964 ราย เสียชีวิต 47 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,700 ราย อัตราการป่วยตายร้อยละ 1.7 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 6 เพศชายเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิง 4 เท่า เนื่องจากมีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไช้มน้ำในเลือดสูง โรคหัวใจ ไต ภาวะอ้วน เป็นต้น กลุ่มอายุ 70 ขึ้นไปมีอัตราการป่วยตายมากที่สุด ร้อยละ 12.1 จึงเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการปกป้อง ส่วนการรักษาผู้ป่วย เบื้องต้นจะรักษา 7 วัน หากดีขึ้นแต่ยังมีเชื้อจะย้ายไปรพ.สนามจนครบ 14 วัน หรือจนกว่าจะไม่พบเชื้อ หากหายดีสามารถใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้ แต่เมื่อออกไปข้างนอกขอให้สวมหน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ จนครบ 1 เดือน กรณีการติดเชื้อจากถุงพลาสติกใสของนั้นมีความเป็นไปได้ จึงย้ำอยู่เสมอว่าอย่าประมาท หนั้ล้างมือบ่อยๆ ทุกครั้งที่มีการจับสิ่งของ

นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ขณะนี้ติดโควิด-19 ทั้งหมด 99 คน ความเสี่ยงมี 2 ส่วน คือ การใช้ชีวิตประจำวันและการให้การรักษา โดยพบว่าร้อยละ 74 ติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 15 ติดจากเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 2 ติดจากการช้ประวัติผู้ป่วย ขออภัยผู้ป่วยให้แจ้งประวัติที่ครบถ้วน นอกจากนี้ กรมฯ และสพ.สธ. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากกรมวิชาการ รพ.มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้ปรับระบบการทำงาน แยกบริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ออกจากผู้ป่วยปกติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยตั้งคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บางกอกโพสต์, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก.รายวัน)

-นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ต้องสร้างมาตรฐานใหม่ในสังคมไทยในการอยู่ร่วมกับโควิด-19 โดยจะต้องสวมหน้ากากผ้า เว้น

ประเด็นข่าว

ระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เป็นประจำ ทั้งนี้ กรมฯ ได้สร้างแพลตฟอร์ม <https://stopcovid.anamai.moph.go.th> เป็นแหล่งรวบรวมสถานประกอบการที่ผ่านมาตรฐานการป้องกันโควิด-19 ทั้งตลาด พิเศษ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนพิจารณาเลือกใช้บริการ หากพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถแจ้งร้องเรียนมาที่กรมฯ เพื่อจะได้ตรวจสอบ กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, thaiquote, thansetthakij

- นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปลัด สธ.สั่งการให้เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ โดยขยายการค้นหาเพิ่ม 2 กลุ่ม คือ 1. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่ไม่ทราบสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง โดยค้นหาในกลุ่มผู้สงสัยติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และกลุ่มที่อยู่ในสถานที่เดียวกับผู้ป่วย 2. การค้นหาในชุมชน จะค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยต่อเนื่องในระยะเวลาอย่างน้อย 28 วัน ตัวอย่างการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกใน จ.ภูเก็ต ได้ค้นหาในพื้นที่ระบาด 2 กลุ่ม ได้แก่ ซอยบางลา และ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 2,915 ราย พบติดเชื้อ 26 ราย และได้ขยายมาดำเนินการในกทม.ที่เขตบางเขนและ คลองเตย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน

- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ปลัดอย. แถลงเจ้าหน้าที่กรมรงค์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ที่บริเวณหน้าหอพระพุทธร่องคีรี สวนศรีเมือง

สื่อที่นำเสนอ : inn

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ สถาบันการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิศวกรรมเครื่องมือแพทย์รองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านเครื่องมือแพทย์ นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำความรู้ไปต่อยอดต้นแบบนวัตกรรมและพัฒนาเครื่องมือแพทย์รองรับผู้ป่วยและลดโอกาสการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถขยายผลสู่การยกระดับเทคโนโลยีทางการแพทย์ของไทยที่มีมาตรฐานในระดับสากล แข่งขันกับต่างประเทศ และเกิดความยอมรับในนานาชาติ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 9

- กรมอนามัยเตือน งดหอมแก้มเด็ก ป้องกันเชื้อโควิด-19 และเลือกสวมหน้ากากให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก สิ่งสำคัญไม่ควรนำทารกแรกเกิดออกนอกบ้าน ยกเว้นพาไปฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ)

- กองทัพอากาศ ร่วมกับ ก.สาธารณสุข ก.คมนาคม ส่ง 75 คนไทยจากอินโดนีเซียที่กักตัวใน State Quarantine โรงเรียนการบิน ครบ 14 วัน กลับภูมิลำเนา หลังตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

- กรมสุขภาพจิต แนะนำ 5 ข้อดูแลใจผู้พิการ 1. สื่อสารความรู้ : ให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม เข้าใจง่ายกับผู้พิการแต่ละประเภท 2. ส่งเสริมสุขภาพ : กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับเพียงพอ ดูแลและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด 3. สังเกตอารมณ์ : เช่น ไม่สบาย หงุดหงิด โกรธง่าย 4. เตรียมความพร้อม : โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้พิการ เช่น ยา อาหาร ของใช้ แหล่งช่วยเหลือต่างๆ 5. มีแผนเตรียมการถ้าถูกแยกจากผู้ดูแล : โดยผู้นำชุมชน อาสาสมัครในชุมชนและหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : tnnthailand

- ดร.ภก.นรภัทร ปิสิริกันต์ รักษาการในตำแหน่งผอ.กองผลิตวัคซีนจากไวรัส ฝ้ายชีววัตถุ อก. เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาวิจัยวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในไทย หลังลงนามความร่วมมือกับ 11 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัยและเอกชน ล่าสุดได้ทำการทดลองกับสัตว์ในเฟสที่ 1 คาดว่าในปี 2563 จะได้ผลการวิจัยในสัตว์ทดลอง แต่เพื่อความรวดเร็วต้องนำวัคซีนจากบริษัทต่างชาติที่ประสบความสำเร็จ มาทดสอบคนไทยในเฟส 3 ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ prachachat

- สปสช.เตรียมงบกว่า 4,280 ล้านบาท สำหรับคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ทุกสิทธิ รักษาผู้ป่วยบัตรทองฟรี โดยสิทธิประโยชน์ครอบคลุมยารักษาแพง ค่าขนส่ง ค่าตรวจแล็บ ผู้ป่วยนอก-ใน ชุด PPE ห้องความดันลบ สถานที่ดูแลต่อเนื่อง รวมถึงจ่ายค่าชดเชยบุคลากรสาธารณสุขหากเกิดความเสียหาย

มาตรการของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, matichonweekly) ทีวีช่อง one, mcot, nationtv, thaipbs

- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เตรียมส่งจดหมายถึง 20 มหาเศรษฐีเชิญร่วมทีมประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือประเทศให้มากขึ้น ทำให้ #รัฐบาล

ประเด็นข่าว

ขอทาน ติดอันดับ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ หลังนายกฯ มีการแถลงข่าวเรื่องนี้

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน พบผู้ติดเชื้อใหม่ 28 คน ผู้ป่วยสะสม 2,700 คน ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 1,689 คน รักษาอยู่ในรพ. 964 คน โดยผู้ติดเชื้อยังพบใน 68 จังหวัด และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 85 ปี อาชีพแม่บ้าน 9 จังหวัดไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ได้แก่ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร หนองคาย สิงห์บุรี และอ่างทอง WHO ระบุว่าถ้าจะยกเลิกการล็อกดาวน์ต้องมี 6 ข้อพิจารณา คือ 1.ต้องควบคุมการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศได้แล้ว 2.ระบบสุขภาพ ต้องหาผู้มีอาการของโรค ตรวจหาเชื้อ และสอบสวนโรคได้ ซึ่งขณะนี้น่าจะตรวจมีเพียงพอ แต่ยังมีเรื่องของไคตียันยัน ซึ่งสปสข.จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดำเนินการ โดยต้องอำนวยความสะดวกให้แก่สถานพยาบาลในด้านค่าใช้จ่ายและยืนยันการตรวจทั้งหมด 3.ความเสี่ยงระดับน้อยที่สุดในสถานที่เสี่ยงภัยมากที่สุด เช่น บ้านพักคนชรา ซึ่งไทยแทบไม่มีการรายงานผู้ป่วยเกิดขึ้น 4.โรงเรียน สำนักงานและสถานที่สาธารณะต่างๆ ต้องหาวิธีและมีมาตรการป้องกันให้มีประสิทธิภาพ 5.สามารถจัดการความเสี่ยงจากผู้ที่เดินทางเข้าประเทศได้ และ 6.คนในชุมชนต้องมีความรู้ มีส่วนร่วม และได้รับการสนับสนุนให้มีชีวิตอยู่ได้ภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังการเกิดโรค ซึ่งหากจะปลดล็อกต้องทำให้ได้ทั้งหมด

สำหรับมาตรการและแผนการรองรับคนไทยที่จะกลับจากต่างประเทศ วันที่ 17 เม.ย. มีนักเรียนเอเอฟเอส 132 คน วันที่ 18 เม.ย. 131 คน และวันที่ 19 เม.ย. 161 คน โดยจะลงที่สนามบินอู่ตะเภา จ.ระยอง ได้เตรียม State/Local Quarantine พร้อมแล้ว สามารถอำนวยความสะดวกคนไทยเดินทางกลับ 200 คน/วัน ได้เต็มศักยภาพ ขอให้คนซื้อขายปกปิดข้อมูล นอกจากนี้ การประชุมที่นักวิชาการด้านต่างๆ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการได้หารือถึงข้อเสนอผ่อนคลามาตรการล็อกดาวน์ เพื่อเตรียมให้ ผอ.ศบค. พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า

-**ก.พลังงาน** เตรียมส่งแอลกอฮอล์ให้รพ.สต. 9 พันกว่าแห่งสัปดาห์หน้า ปริมาณ 20 ลิตรต่อรพ.สต.ทุก 6 วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน โดยทยอยไปยังผู้ว่า เพื่อให้สสจ.กระจายต่อไปยังรพ.สต. ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ขณะที่ประชาชนติดต่อขอรับได้ที่รพ.สต.ในพื้นที่ทั่วประเทศ

-**ปลัดกระทรวงการคลัง** ในฐานะประธานคกก.การกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรียกประชุมคกก. 10 ปลัดกระทรวงนัดแรก หารือกรอบการใช้เงินเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มแรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ 2.กลุ่มประกันสังคม 3.กลุ่มเกษตรกร และ 4.กำลังให้ พม. พิจารณาเพิ่ม คือกลุ่มที่มีความเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้พิการ คนชรา คนไร้บ้าน

-**ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ** สภากาชาดไทย เผยมีผู้หายป่วย 76 คน ลงทะเบียนออนไลน์บริจาคพลาสมาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายมาบริจาคต่อไป

-**ประธานศาลฎีกา** เรียกประชุมหารือข้อราชการทางไกลกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค และอธิบดีผู้พิพากษาศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาความผิด ได้ข้อสรุปว่า ผวจ.มีอำนาจออกคำสั่งห้ามบุคคลออกจากเคหสถานโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย และพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดโทษเพื่อประกอบการพิจารณาและใช้ดุลพินิจแก่ศาลทั่วประเทศ นอกจากนี้ ในการใช้ดุลพินิจของศาล พึงต้องใช้ดุลพินิจเป็นรายคดี โดยคำนึงถึงสภาพแห่งข้อหา และการกระทำความผิด ตลอดจนโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของจำเลย ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

-**อธิบดีกรมราชทัณฑ์** ชี้แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในเรือนจำ ไม่มีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม (ติดเชื้อรายเก่า 2 ราย ปัจจุบันหายแล้ว) และเจ้าหน้าที่ 1 ราย (อยู่ระหว่างรักษาตัว) ได้ติดตามสถานการณ์การเจ็บป่วยของผู้ต้องขังในทุกเรือนจำอย่างใกล้ชิดทุกวัน โดยร่วมมือกับสธ. และกรมควบคุมโรค รวมทั้งสสจ.และรพ.แม่ข่ายต่างๆ

-**ธ.อาคารสงเคราะห์** พักชำระเงินต้น 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยขยายไปสู่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล อาทิ เจ้าหน้าที่ซักประวัติ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค พนักงานช่วยเหลือคนไข้ เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย/เวรเปล พนักงานผู้ช่วยวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่บัญชี ช่างซ่อมบำรุง พนักงานรักษาความปลอดภัยในสถานพยาบาล และแม่บ้านในสถานพยาบาล เป็นต้น เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL ตั้งแต่ 20 - 30 เม.ย.2563

-**ตำรวจ** เตรียมจัดโรงแรม Palazzo and Hip Hotel ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง รองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง พร้อมจัดกำลังจากส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ทีมแพทย์และพยาบาล จากรพ.ตำรวจ รับผิดชอบการดูแลรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพจิตใจ รวมทั้งจัดหาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์

-**กทม.** เตรียมพิจารณาเสนอขยายเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการประชุมคกก.โรคติดต่อกทม.วันจันทร์นี้ ส่วนการตรวจ swab เคลื่อนที่ร่วมกับเพจหมอแล็บแพนด้า ทั้งผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย นำส่งเข้าสู่ระบบการรักษาทันที

รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews

-**จ.ขอนแก่น** ผวจ.ขอนแก่น เผย ผลตรวจบุคลากรทางการแพทย์ 86 คน ที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายที่ 5 ของจังหวัด ผลเป็นลบทุกคน แต่ยังคงกักตัว

ประเด็นข่าว

จนครบ 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-จ.นราธิวาส ผอ.รพ.หรือเสาะ เผยกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 ในรพ. โดยระหว่างรักษาผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้บุคลากร 30 รายต้องกักตัวสังเกตอาการเบื้องต้นยังไม่มีผู้ที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ รพ.ของตให้บริการผู้ป่วยทั่วไป คงไว้แต่แผนกฉุกเฉิน แผนกสูติกรรม คลินิกทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วยในยุบรวมจาก 2 ทีมเหลือ 1 ทีม ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องติดต่อกันได้โดยตรงที่ห้องยา และจะเปิดบริการตามปกติหลัง 25 เม.ย. ด้าน สสจ.นราธิวาสประกาศหาและเชิญผู้สัมผัสสมรายงานตัวเพื่อคัดกรอง COVID - 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า

-จ.ปราจีนบุรี รองผวจ.ปราจีนบุรี พร้อมด้วย นพ.สสจ.ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคู่อากาศกลุ่มคนไทยกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2563 จำนวน 2 คน และจากกัมพูชา 1 คน ที่เข้ารับการกักตัวครบ 14 วัน ทั้งหมดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เตรียมส่งกลับบ้านวันนี้ (18 เม.ย.)

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, แนวหน้า

-ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ชี้ แม้ผู้ป่วยลดลงแต่อย่าวางใจ ลดมาตรการ ไม่อย่างนั้นจำนวนผู้ป่วยจะเหมือนญี่ปุ่น-สิงคโปร์ ทั้งนี้ ต้องใช้เวลา 2 ปีถึงจะลดโรคโควิด-19 เหลือศูนย์ได้ ส่วนโอกาสที่ไวรัสจะกลายพันธุ์นั้น ตามทฤษฎีมีการกลายพันธุ์อยู่แล้ว แต่การกลายพันธุ์ไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของอาการ วันนี้มี 3 สายพันธุ์ใหญ่ๆ และโดยทั่วไปสายพันธุ์ที่อยู่จะทำให้อาการน้อยลง เพราะหากทำให้อาการรุนแรงจะตายไปพร้อมกับคนไข้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง เตือนว่า ถึงแม้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะลดมาตรการต่างๆ ได้ทันที ต้องรอให้สถานการณ์มีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ คาดว่าภายในหนึ่งเดือน หากสถานการณ์คงที่จะสามารถลดระดับมาตรการลงได้

สื่อที่นำเสนอ : innnews

-ภายหลังที่ นายอดิศร เพียงเกษ อดีต ส.ส.ขอนแก่น แต่งกลอนดูแคลน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เรื่องการแก้ปัญหาโควิด-19 ผ่านเพจตัวเอง มีประชาชนเข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตำหนินายอดิศร

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตั้งโรงครัวทำข้าวกล่องแจกผู้ประสบความเดือดร้อนโดยใช้มาตรการของ สธ. ประชาชนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แล้วไปต่อแถวโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพ 555 ชุดให้กับผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 27 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์

-กรณีสื่อออนไลน์ส่งต่อข้อความ เรื่องการกินอาหารที่เป็นค้างช่วยสามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ เช่น มะนาว อะโวคาโด กระเทียม มะม่วง สับปะรด ส้ม ฯลฯ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อมูลกับกรมควบคุมโรค พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ

ประเด็นผลกระทบ

1. คนไทยเดินทางกลับหลังวันที่ 18 เม.ย.63

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, สยามกีฬา, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์

-สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกประกาศให้คนไทยที่ต้องการเดินทางกลับ ลงทะเบียนเพื่อจองวันที่และจุดผ่านด่านที่ต้องการเดินทางกลับ เริ่มอนุญาตให้ผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทาง ตั้งแต่ 18 เม.ย. เวลา 07.00-19.00 น. วันละไม่เกิน 100 คนต่อ 1 ช่องทาง และต้องมีเอกสารประกอบการเดินทาง คือ 1.ใบรับรองแพทย์ หรือ fit to travel และ 2.หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศ ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศที่พำนักนั้น จะมีคนไทยเดินทางผ่าน ได้แก่ 1.ด่านพรมแดนสุโขทัย-โก-ลก จ.นราธิวาส และ 2.ด่านพรมแดนสะเดา จ. สงขลา ด่านละ 100 คน 3.ด่านเบตง จ.ยะลา 4.ด่านตำมะลัง (ท่าเทียบเรือ) 12 ราย และ 5.ด่านวังประจัน จ.สตูล 35 ราย โดยรัฐได้เตรียมตั้งทีมคัดกรองเข้ม ก่อนส่งกักตัวสังเกตอาการที่ศูนย์ Local Quarantine

-จ.ปัตตานี ผู้ว่าฯ ปัตตานี ประชุมร่วมกับ นพ.สสจ.ปัตตานี แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับมือคนไทยจากประเทศมาเลเซียเดินทางกลับวันที่ 18 เม.ย.นี้ มี 2 วิธี 1.วิธีการคัดกรอง 2.วิธี Local Quarantine หรือการกักกัน 14 วัน

-จ.นครศรีธรรมราช ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมคัดกรองผู้เดินทางกลับจากมาเลเซีย โดยมีบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในนครศรีธรรมราช 2 คน เป็นอ.เมืองฯ 1 คน และอ.ทุ่งสง 1 คน

ประเด็นข่าว

-**จ.ยะลา** ต้องเปลี่ยนสถานที่รองรับการกักตัว หลังจากชาวบ้านคัดค้าน

-**ผู้ว่าฯ กทม.** ยืนยัน กทม.ประสานกับผู้ว่าฯ นครราชสีมา ให้กลุ่มเสี่ยง 100 รายที่จะเดินทางจากมาเลเซียถึงไทยวันที่ 18 เม.ย.นี้เข้าใช้ห้องพักนักศึกษาภายในสนามกีฬาจ. นครราชสีมา เพื่อกักตัว 14 วัน

-**จ.สระแก้ว** ตม.สระแก้ว เตรียมรองรับคนไทยเดินทางกลับผ่านจุดผ่านแดนถาวร ด่านคลองลึก วันที่ 18 เม.ย. แจ้งความประสงค์ 7 คน เมื่อเดินทางถึงจะต้องถูกกักตัว 14 วัน ในพื้นที่บ้านคลองลึก ห้ามไม่ให้ญาติมาพบหรือคอยรับที่จุดผ่านแดน โดยต้องมีเอกสารตามพรก.ฉุกเฉิน อย่าหลงเชื่อบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยให้เดินทางกลับได้โดยไม่ต้องใช้เอกสาร

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-คนไทย 35 คนเดินทางกลับจากบังกลาเทศ โดยเที่ยวบิน BS 213 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมุสลิม และนักเรียนศาสนา หลังปฏิบัติตามขั้นตอนการฆ่าเชื้อเบื้องต้นแล้ว ได้นำทั้งหมดไปกักตัวที่โรงแรมไอโคโรนิก ย่านดอนเมือง ใกล้กับรพ.จุฬารัตน์ โดยประมาณ 22.00 น. จะมีคนไทยเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิอีกเที่ยวบินหนึ่ง

2.การรวมตัวรับของบริจาค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์(คมชัดลึก, ไทยรัฐ, kapook, sanook) newtw

-ประชาชนจำนวนมากมาต่อแถวรอรับอาหารและเงิน บริเวณวัดดอนเมือง ถ.สรงประภา กรุงเทพฯ โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ยืนยันว่าสำนักงานเขตดอนเมืองไม่ทราบเรื่องมาก่อน ขณะนี้ได้สั่งการให้หยุดแจกของชั่วคราวแล้ว เพราะไม่มีการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จึงห่วงเกรงว่าผู้ที่มารับแจกของอาจติดไวรัสได้ ด้านผู้ว่าฯ กทม. ระบุ หลังจากนี้หากมีผู้ประสงค์จะแจกสิ่งของต้องแจ้งสำนักงานเขตล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัยและเตือนประชาชนให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีมีการแจกเงินและไข่ไก่ ที่หน้าวัดดอนเมือง ทำให้มีคนไปรอรับแน่น ว่า ผู้ที่จะจัดงานต้องจำกัดจำนวนคนที่ชัดเจนและมีการเว้นระยะห่าง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงแพร่เชื้อ

3.ติดตามความคืบหน้าปัญหาการบริหารจัดการวิกฤติโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาฯ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โพสต์เฟซบุ๊ก ขอให้ช่วยกันติดตามทวงถามความคืบหน้า กรณีเรียกค่านายหน้าออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ น้ำยา-ชุดตรวจไวรัส PCR ได้แก่ 1.จนท.รัฐเรียกรับสินบน มีผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้นสังกัด, ปชช. 2. ความผิดทางวินัย กับหน่วยงาน สธ.

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา

-กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศบริษัทเอกชน 14 แห่งที่ผ่านการประเมินนำเข้าชุดน้ำยาตรวจไวรัส SARS-CoV-2 Real-time RT-PCR โดยในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 2 แห่ง ได้แก่ บ.กิบไทย จก. ผู้นำเข้า Power Chek 2019-nCoV Real-time PCR Kit จาก KOGENBIOTECH Co.,Ltd ของเกาหลี และนำเข้า Vitassay qPCR SARS-CoV-2 (II) จาก Bitassay Healthcare S.L.U. ของสเปน และบ.แกล็บลิตเตอร์ จก. ผู้นำเข้า PCR/RT-PCR Kit Novel Coronavirus (2019-nCoV) Fluorescence RT-PCR Detection Kit จาก Hang Zhou Bioer Technology Co.Ltd ของจีน มีชื่อนายนิเวศน์ ประยูรเชียร และนางอรทัย ประยูรเชียร นายนนทศักดิ์ ประยูรเชียร และนายนนทพล ประยูรเชียร เป็นกรรมการของทั้ง 2 บริษัท ตรวจสอบฐานข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พบว่า บ. กิบไทย จก. เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 159 สัญญา 26 หน่วยงาน รวมวงเงินอย่างน้อย 538 ล้านบาท เฉพาะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีอย่างน้อย 13 สัญญา รวมวงเงินอย่างน้อย 24 ล้านบาท ส่วนบริษัท แกล็บลิตเตอร์ จก. เป็นคู่สัญญากับกรมควบคุมโรค ได้แก่ สัญญาปรับปรุงห้องปฏิบัติการรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่และเชื้ออันตราย 1 รายการ วงเงิน 3.9 ล้านบาท ทำสัญญาเมื่อ 9 มี.ค. 2559

-นายนิเวศน์ กล่าวว่า มีการยื่นเรื่องหลายบริษัทแต่ผ่านการประเมินแค่ 3 บริษัท เนื่องจากบริษัทที่เหลือใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตในจีนที่มีปัญหาตามที่เขากล่าวว่าใช้ไม่ได้ในหลายประเทศ โดย บ.กิบไทย จก. ได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากออย.แล้ว อยู่ระหว่างการซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาจากบริษัทผู้ผลิตในสเปนและเกาหลีใต้ ส่วน บ.แกล็บลิตเตอร์ จก. ติดอยู่ในขั้นตอนเอกสาร โดยขั้นตอนในการยื่นชุดน้ำยาตรวจไวรัสโควิด-19 ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเมินนั้น ใช้วิธีทดสอบจริงและใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ต่างจากการประเมินชุดตรวจอย่างง่ายโควิด-19 ที่ใช้วิธีตรวจจากเอกสารเท่านั้น

4.คนไทยตกค้างในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-หญิงไทยในเมืองซัยปุระ ราชอาณาจักรอินเดียนเดีย เผย มีคนไทยกว่า 1.2 พันคนรอกลับประเทศ แต่หาเช่าเครื่องบินไม่ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงถึง 26,000 บาท และรัฐบาลอินเดียนเดียยังห้ามบินทั่วประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี พยายามติดต่อเช่าเหมาลำสายการบินจากประเทศ

ประเด็นข่าว

ไทยบินมารับคนไทยกลับประเทศแทน

5.ผู้ฝ่าฝืนไม่กักตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ผู้จัดการคอนโดมิเนียม “แอ็บสแตร์ริกส์ พหลโยธิน พาร์ค” เข้าแจ้ง สน.พหลโยธิน กรณีมีลูกเรือสายการบินเดินทางเข้าประเทศ หลังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ไม่ได้กักตัวในพื้นที่ที่ทางภาครัฐจัดเตรียมให้ ทราบว่าเป็นลูกเรือเครื่องบินคาร์โก้ ซึ่งเป็นสายการบินบรรทุกสินค้ามาจากประเทศญี่ปุ่น

6.การจัดการขยะติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิสรา

-สำนักอนามัย กทม. ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่พยาบาล ออกไปเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยหรือผู้ที่ถูกกักกันตัว ให้นำขยะติดเชื้อทั้งหมดกลับมาที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อให้กรุงเทพมหานครมารับไปกำจัดต่อไป ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เนื่องจากพยาบาลที่ไปเยี่ยมบ้านไม่ได้ใส่อุปกรณ์ PPE ในการป้องกันตนเองสำหรับเก็บขยะติดเชื้อ และไม่มีความพร้อมในการรวบรวมขยะติดเชื้อมาปะปนกับเจ้าหน้าที่ในรถยนต์คันเดียวกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อได้ ล่าสุด ปลัด กทม. สั่งหยุดดำเนินการแล้ว พร้อมให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บขยะใหม่

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, JS100, กรุงเทพธุรกิจ, kapook, sanook, voathai)

-ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้รับยาทดลองชื่อ 'Remdesivir' หายป่วยอย่างรวดเร็ว และเกือบทั้งหมดสามารถกลับบ้านได้ภายในเวลาไม่กี่วัน ตามรายงานของสำนักข่าว STAT โดยอ้างข้อมูลจากคลิปวิดีโอการสนทนาระหว่างคณะผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการทดสอบยาตัวดังกล่าว

-ผู้อำนวยการศูนย์สาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน องค์การอนามัยโลก เตือนว่า สหรัฐฯ และประเทศในยุโรป อาจเผชิญกับคลื่นการระบาดของโรคโควิด-19 สูงสุดถึง 4 ลูก หากปล่อยให้แอฟริกาติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด

-**สหรัฐฯ** ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า สหรัฐฯ ผ่านช่วงพีคไปแล้ว คาดว่าบางมลรัฐจะผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ได้ภายในเดือนนี้ แบ่งเป็น 3 ระยะโดยใช้จำนวนผู้ป่วยและศักยภาพของรพ.เป็นเกณฑ์ โดยระยะแรก ใช้เมื่อจำนวนผู้ป่วยในช่วง 14 วัน ลดลงอย่างคงที่ และสถานการณ์ในรพ.กลับเข้าสู่ภาวะก่อนเกิดวิกฤติ ส่วนระยะ 2 และ 3 ยังไม่มีรายละเอียด

-**เยอรมนี** นายเฮนส์ สฟาร์ท รัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนี เผยว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศอยู่ในขั้นที่รับมือได้ หลังพบผู้ที่ยังป่วยมีมากกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่

-**ไต้หวัน** ผู้ป่วยรายใหม่เป็นศูนย์ต่อเนื่องวันที่สองในรอบสัปดาห์

-**แคนาดา** นายกรัฐมนตรีจัสติน ทรูโด ยืนยันจะใช้มาตรการปิดประเทศต่อไปอีกหลายสัปดาห์

-**ญี่ปุ่น** เตรียมประกาศฉุกเฉินทั่วประเทศจนถึง 6 พ.ค. 2563 หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น อาจขยายเวลาออกไปอีก

-**สิงคโปร์** พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง 447 คน เกือบทั้งหมดมาจากหอพักแรงงานต่างด้าว ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 3,700 คน และมีเสียชีวิต 10 คน

-**สปป.ลาว** ไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 5

-**อินโดนีเซีย** มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 5,923 ราย เป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 24 ราย รวมผู้เสียชีวิต 520 ราย อัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก คือ ร้อยละ 8 - 9

-**อินเดีย** พบพนักงานส่งพัสดุติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ 72 ครอบครัวต้องถูกกักตัวที่บ้าน และอยู่ระหว่างการสังเกตการณ์ สันนิษฐานว่าพนักงานอาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อขณะนำพัสดุไปส่งให้ครอบครัวที่ติดเชื้อ

-**จีน** ทางกรมเมืองอู่ฮั่นปรับเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตขึ้นอีก 1,290 ราย เป็น 3,869 ราย หลังเกิดความผิดพลาดจากการรายงานล่าช้า ข้อมูลบางส่วนตกหล่น

-**บราซิล** ประธานาธิบดีจาอีร์ โบลโซนาโร ปลด นายลูอิซ เอนริเก แมนเดตา ออกจากตำแหน่งรมว.สธ. เนื่องจากมีมุมมองการจัดการกับโควิด-19 แตกต่างกัน

-**อังกฤษ** ขยายเวลาล็อกดาวน์ออกไปอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 104,145 ราย ผู้เสียชีวิต 13,759 ราย

-**ไนจีเรีย** เจ้าหน้าที่สังหารประชาชนแล้ว 18 ราย เหตุฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวน์

-ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ณ วันที่ 17 เม.ย. 2,248,037 ราย จาก 185 ประเทศ ผู้เสียชีวิต 154,126 ราย รักษาหายแล้ว 570,792 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 709,201 ราย เสียชีวิต 37,135 ราย สเปน ติดเชื้อ 190,839 ราย เสียชีวิต 20,002 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 172,434 ราย เสียชีวิต 22,745 ราย ฝรั่งเศส ติดเชื้อ 147,969 ราย เสียชีวิต 18,681 ราย เยอรมนี ติดเชื้อ 141,397 ราย เสียชีวิต 4,352 ราย สหราชอาณาจักร ติดเชื้อ 108,692 ราย

ประเด็นข่าว

เสียชีวิต 14,576 ราย ส่วนจีน ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 325 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 82,692 ราย เสียชีวิต 4,632 ราย
บทความ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมข่าว</p> <p>-เสนอว่า แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย มีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ แต่รัฐบาลอาจตกม้าตายจากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และผลกระทบจากมาตรการปิดสถานประกอบการ รัฐบาลล้มเหลวตั้งแต่การสื่อสารมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกัน และขอให้นายกฯ ช่วยติดตามทีมโฆษก ศบค. ที่มีนพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน เป็นโฆษก ที่ช่วงหลังเริ่มแถลงเกินหน้าที่ จนเริ่มมีเสียงตำหนิมากขึ้น</p>
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ ใบตองแห้ง</p> <p>-เสนอว่า โฆษก ศบค. แจงว่าสถานการณ์ดีขึ้นเพราะเคอร์ฟิวครบ 14 วัน แต่ยังคงคงมาตรการเข้ม โดยชื่นชมที่ผู้ว่าฯ ออกคำสั่งจัดการในจังหวัดทำให้ควบคุมโรคในพื้นที่ได้ ซึ่งการแถลงข่าวเช่นนี้ทำให้นพ.ทวีศิลป์ถูกวิจารณ์ว่าเอาความเป็นแพทย์มาโฆษณาชวนเชื่ออำนาจฉุกเฉิน ทั้งที่ขัดกับเหตุผลทางสาธารณสุข รวมไปถึงการแถลงข่าวที่พูดเรื่องไม่เกี่ยวกับสาธารณสุข เช่น ผักสวนครัวรั้วกินได้ โฆษก ศบค. ใช้ความเป็นจิตแพทย์มากำหนดให้ยังคงเข้มมาตรการ ขณะที่ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเรียกร้องให้มีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ทำมาหากินได้</p>
<p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ที่นี่แนวหน้า</p> <p>-เสนอว่า การฆ่าตัวตาย เป็นอีกเรื่องที่น่าห่วง หลังมีรายงานเหตุจูงใจเกิดจากการตกงานเพราะวิกฤติโควิด-19 ซึ่งหากดูข้อมูลย้อนหลังของกรมสุขภาพจิต พบว่า ในปี 2541-2543 สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในช่วงดังกล่าวเกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง ปี 2540 และนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา สถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทยก็ไม่เคยกลับไปสูงในระดับนั้นอีกเลย</p>
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์สบายๆ สไตส์การเมือง</p> <p>-การที่กรม.มิตให้บรรจุเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า 4 หมื่นคนเป็นข้าราชการ เป็นที่รับรู้ในสังคมว่าเป็นการผลักดันของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. และยังมีกรเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับบุคลากรรวมถึงอสม. หลังจากนั้นเพจของ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ได้โพสต์ข้อความทำนองว่า ได้ต่อสู้ให้บรรจุพนักงาน สธ. 45,242 ตำแหน่งเป็นผลสำเร็จ และยังมีเพจแพร่ระบาดในสธ. โดยมีรูปรมช.สธ. พร้อมข้อความระบุว่า เป็นผลงานของตนเอง ไม่ใช่ผลงานของท่านนายกฯ และอนุทิน แต่ที่แน่ๆ มีตัวแทนพยาบาลกว่า 30 คนเข้าพบนายอนุทินเพื่อมอบดอกไม้ขอบคุณ แต่ไม่เห็นมีข่าวเจ้าหน้าที่ไปขอบคุณรมช.สธ.สักคน</p>
<p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-กรมอนามัย ออกคำแนะนำการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทสถานประกอบการและกิจการ สถานบริการ สถานที่สาธารณะในชุมชน การจัดการมูลฝอย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ เชื้อโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในชุมชน</p>
<p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-นายไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่า สหรัฐฯ รู้ตัวไวรัสมีต้นกำเนิดที่อุฮั่นและรู้ว่าสถาบันไวรัสวิทยาอยู่ห่างจากตลาดค้าสัตว์ป่าแคไม่กี่ไมล์ และรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังทำงานอย่างซนแข็งเพื่อหาคำตอบ และหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดคือ จีนต้องให้ความร่วมมือด้วยการยอมให้โลกและนักวิทยาศาสตร์ของโลกได้รู้ความจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและไวรัสเริ่มแพร่ระบาดได้อย่างไร</p>
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอขอบอก</p> <p>-นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ระบุ ความเครียดเกิดจากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งคือการรับฟังข้อมูลที่มากเกินไป 2 มาตรการสำคัญที่ต้องทำคือ "มาตรการเชิงรุก" ต้องให้ประชาชนฝ่าวิกฤติไปได้ โดยมีครอบครัว และชุมชน องค์กรภาครัฐคอยสนับสนุน ส่วน "มาตรการเชิงรับ" เพื่อป้องกันคนฆ่าตัวตาย ต้องดูแลโดยใช้หลัก 3 ส. คือ "ส.สอดส่องมองหา ส.ใส่ใจรับฟัง และ ส.ส่งต่อเชื่อมโยง" ซึ่งทั้งสายด่วนสุขภาพจิต 1323 และเจ้าหน้าที่ที่มีความพร้อมให้คำปรึกษาอยู่แล้ว และกรมฯ ได้จัดทำโปรแกรมเรียนรู้เรื่องสติ สมายิงาย ๆ ตามแนวจิตวิทยา วันละ 20 นาที ทำ 7 วันจะช่วยให้สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น โดยดูได้ที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิต</p>
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คุณหมอขอบอก</p> <p>-อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ รมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง 2 คำสำคัญ คือ สำนึกต่อสังคม และ สังคมสมานฉันท์ เพื่อทำให้อุบัติการณ์ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยไม่รุนแรง และเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการที่ผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เปลี่ยนวิกฤติที่ต้องเก็บตัวอยู่บ้านเป็นโอกาสช่วยกันปลูกฝังสำนึกต่อสังคมและสังคมสมานฉันท์ให้กับลูกหลาน</p>
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สก๊ิปหน้า 1</p> <p>-เสนอสก๊ิปการกิจของบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดย นพ.วีรวัดน์ มโนสุทธิ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ และนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร เล่าว่า เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น เป็นหน้าที่ของแพทย์ด้านโรคติดเชื้อที่จะดูแลคนไข้ให้หายเป็นปกติ</p>

ประเด็นข่าว

และต้องป้องกันควบคุมการติดเชื้อด้วย โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานดูแลคนไข้ต้องใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันมาตรฐานสูงสุด จึงไม่ต้องกลัวว่าจะนำเชื้อไปแพร่กระจาย ขณะที่ผู้โดยสารหรือบุคคลทั่วไปที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน มีโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นได้ ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ไม่อยู่ร่วมกัน หากไม่สบายก็แยกตัว 14 วัน เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หมายเหตุแห่งสยาม

-กล่าวว่า การปิดเมืองน่ากลัวยิ่งกว่าการติดโควิด เพราะประชาชนหลายคนพูดอย่างท้อถอยในชีวิตว่าอยากติดโควิดมากกว่าตงานไม่มีจะกิน แต่เมืองไทยอาจโชคดีที่โควิดกำลังชะลอตัวและสาธารณสุขไทยทุ่มเทเสียสละ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-กล่าวว่า รมว.สธ. ระบุปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการให้สัมภาษณ์กรณีตำหนิแพทย์ที่ติดเชื้อ จนทำให้ถูกวิจารณ์อย่างหนัก จึงให้สัมภาษณ์สื่อลดลง และกลับมาทำงานตลอด 24 ชม. มุ่งงานบริหารและสนับสนุนด้านการทำงานของแพทย์ พยาบาล จัดหาเวชภัณฑ์หน้ากากอนามัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผลักดันเรื่องบรรจุเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นข้าราชการกว่า 4 หมื่นตำแหน่ง รวมถึงบินไปแก้ปัญหาหน้างานตามรพ.แบบปิดทองหลังพระ ดังนั้นตอนนี้เรื่องงานบอกเลยว่าไม่กลัว แต่ที่กลัวคือนักข่าว ถ้ายังไม่พร้อมต้องขอการให้สัมภาษณ์ เพราะไม่อยากพลาดอีก

สื่อที่นำเสนอ : สยามธุรกิจ

-เสนอว่า นายกฯ กล่าวถึงการแก้ปัญหาโควิด-19 ให้มีการบริหารจัดการ บูรณาการข้อมูลที่ ศบค. เพื่อการวิเคราะห์ตัดสินใจนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ทันที ที่ผ่านมา การขานรับพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการตระหนักรู้ของประชาชนเอง และอีกส่วนเป็นเพราะสถานการณ์สูงจนมากพอ ขณะเดียวกัน หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่านายกฯ เลือกที่จะลดการตอบโต้ในประเด็นทางการเมือง และใช้เวลาไปกับการบริหารจัดการมาตรการต่างๆ ควบคู่ไปกับการเปิดพื้นที่ให้ระบบการแพทย์ขึ้นมาทำหน้าที่ที่น่าอย่างชัดเจน ว่ากันว่าเป็นเพราะรัฐบาลมี นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ทำหน้าที่เป็นโฆษก ศบค. จึงช่วยลดประเด็นเรื่องราวทางการเมืองลงไปได้ค่อนข้างมาก แต่หลังเสร็จเรื่องโควิด-19 หลายฝ่ายเชื่อว่าศึกในรัฐบาลรออยู่

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

-เสนอว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขยายขีดความสามารถห้องปฏิบัติการในทุกจังหวัดและกทม. ให้มีความพร้อมในการตรวจอย่างทั่วถึง อย่างน้อย 200 ตัวอย่าง/วัน โดยเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 แล็บ 100 ห้องปฏิบัติการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-กล่าวว่า อีกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก โดย นายตุลย์ พุตระกูล นักธุรกิจไทยในสหรัฐฯ โพสต์เปิดเผยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ว่า ที่สหรัฐฯ ต่อให้มีเงินก็ไม่สามารถไปหาแพทย์ได้ เพราะจะรักษาเฉพาะคนที่อาการหนัก และเชื่อว่าไทยมีการรับมือโรคระบาดได้ดีกว่าหลายประเทศ ด้านเพจ Drama-addict ขยายความในประเด็นดังกล่าว ว่า ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐฯ สูงถึงประมาณ 1,300,000-2,300,000 บาท แต่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายให้เหลือประมาณ 1 ล้านบาท ขณะที่ประเทศไทย สิทธิบัตรทองดูแลค่าใช้จ่ายให้หมด แม้แต่รพ.เอกชนทุกแห่งก็เข้าร่วม UCEP covid-19 โดยจะเบิกค่าบริการตามราคากลางที่รพ.กำหนด

ข่าวปลอมด้านสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์ ,js100

-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงกรณีมีการส่งข้อความ แนะนำสูตรพอกหน้าด้วยกล้วยน้ำว้าสุก 3 สูตร ช่วยให้ไว้ริ้วรอย อ่อนวัย สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ระบุ มีความจริงเพียงบางส่วนคือ กล้วย น้ำผึ้ง นมสด น้ามะนาว น้ำส้ม น้ามะขามเปียก และน้ำมันมะกอกมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณ ทำให้ผิวกระจ่างใสได้เพียงเล็กน้อย แต่ยังไม่มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันผลของการพอกหน้าด้วยกล้วยที่ชัดเจน

-กรณีที่มีข่าวว่า กาแฟผสมมะนาว น้ำมันมะพร้าว แก้วปวดหัวไมเกรนได้ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง แม้การดื่มกาแฟ 1 แก้วอาจช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้ แต่การผสมมะนาวในปริมาณมากอาจจะทำให้กระตุ้นอาการปวดไมเกรนเพิ่มขึ้นได้ในบางคน

จับกุมโรงงานผลิตเจลล้างมือ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-ดีเอสไอ ร่วมกับกองตรวจสอบและปฏิบัติการ กรมการค้าภายใน และศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปราม จนท.อย. เข้าตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในหมู่ 10 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พบอุปกรณ์ผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ ขวดบรรจุเจลแอลกอฮอล์ขนาด 1-5 ลิตร เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 5,729 ลิตร และแอลกอฮอล์น้ำ 95% 23,457 ลิตร ซึ่งทั้งหมดไม่ได้รับการอนุญาตให้ผลิตและจำหน่าย นอกจากนี้ ยังพบชุด PPE ซึ่งลักลอบนำเข้ามาจากประเทศจีนไม่ระบุยี่ห้อ 730 ชุด และยี่ห้อ 3M 318 ชุด รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 10,000,000 บาท

ประเด็นข่าว

นอกจากนี้ ดีเอสไอ ร่วมกับการการค้าภายใน และ อย. เข้าตรวจค้น บ.เอสเค ห้างเย็น หมู่ 9 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ลักลอบผลิต แอลกอฮอล์แบบน้ำและแบบเจลลี่ห้อยต่าง ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต พบแอลกอฮอล์บรรจุอยู่ในถัง และเครื่องจักรที่กำลังจะเตรียมผลิต ส่วนแอลกอฮอล์ที่บรรจุเสร็จแล้วบริษัทนำไปบรรจุใส่ถังผลไม้เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

เรียกคืน “ยารานิทิดีน” พบสารก่อมะเร็ง

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย, เว็บไซต์(สยามรัฐ, ข่าวสด, ผจก.รายวัน)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย. สั่งระงับการใช้ยา Ranitidine รูปแบบยาเม็ดทุกทะเบียนตำรับยาและทุกโรงงานผลิต และยาฉีดทั้งหมด ยกเว้นบางทะเบียนตำรับยา เนื่องจากพบสาร NDMA ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเกินเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ประชาชนไม่ต้องวิตกว่าจะเกิดมะเร็งจากการได้รับยา Ranitidine เพราะเป็นยาที่ใช้ในระยะสั้น 7-14 วัน แนะนำตรวจสอบยาที่ใช้ หากมีด้วยสำคัญชื่อ Ranitidine ขอให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อใช้ยาตัวอื่นในการรักษาต่อไป สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ขอให้ระงับการจ่ายยา Ranitidine รูปแบบยาเม็ดทุกทะเบียนตำรับยารวมถึงยาฉีดบางทะเบียนตำรับ และใช้ยากลุ่ม H2-blockers หรือ Proton Pump Inhibitors (PPIs) แทน

โรคซูฟีเลีย

สื่อที่นำเสนอ : newtv

-นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีหญิงคนหนึ่งอัดคลิปให้สุนัข 2 ตัวเลียของสงวน ว่า ต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.อารมณ์ทางเพศกับสัตว์ และ 2.การถ่ายคลิปแล้วเผยแพร่ โดยประเด็นแรกยังตอบไม่ได้ว่ามีความผิดปกติทางจิตหรือไม่ เพราะต้องมีการซักประวัติและตรวจสุขภาพจิตก่อน แต่หากมีความรู้สึกในลักษณะนี้สม่ำเสมอ หรือมีรสนิยมร่วมเพศกับสัตว์ อาจจะเข้าข่าย Zoophilia ส่วนการเผยแพร่คลิปในช่องทางต่างๆ อาจมีข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้อง

พายุฤดูร้อน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-ปก.จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เกิดพายุพัดถล่ม 7 อำเภอ จ.ศรีสะเกษ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 98 ครัวเรือน คอกสัตว์ และโรงเรือนเสียหายรวม 24 หลัง ส่วนจ.กาฬสินธุ์ เกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในพื้นที่ 3 อำเภอ โดยที่อำเภอยางตลาดได้รับผลกระทบมากที่สุด

ฝุ่นละอองภาคเหนือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหน้อยังทรงตัว มีจุดความร้อน 377 จุด สภาพอากาศโดยรวมดีขึ้น แต่ 7 จุดยังเกินเกณฑ์อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ต.ช่างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต.โนนเวียง อ.เมือง จ.น่าน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

